

เขียนโดย benjawan

วันพุธที่ 19 กันยายน 2018 เวลา 16:43 น. - แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018 เวลา 07:45 น.

การประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้สู่บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาภาคกลาง ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2



วันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้าง การรับรู้สู่บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาภาคกลาง ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ณ ห้องประชุมชลสิทธิ์ โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. อำนาจ วิชยานุวัต) ให้เกียรติเป็นประธานและทำนรองศึกษาธิการภาค 2 (นายวีระ แซ่กสิการ) เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดงานสัมมนา ดังกล่าว สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาภาคกลาง ที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่ และ (2) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวคิด จุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาภาคกลาง ทั้งนี้ กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมจำนวน 200 คน โดยประมาณ

อนึ่ง การจัดการประชุมสัมมนา ในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษาและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการบรรยายพิเศษโดยท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

(ดร. อำนาจ วิชยานุวัต) เกี่ยวกับกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลางตามความสอดคล้องเชิงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน นอกจากนี้ ในช่วงเช้ายังมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญจากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค

กลาง (ดร.เชิญ ไกรนรา) ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาภาคกลาง” สำหรับช่วงบ่าย ได้มีการจัดเวทีสัมมนาในหัวข้อ “อะไร? อย่างไร? ก็กับการสานพลังพัฒนาการศึกษา

ภาคกลาง เพื่อสรรสร้างคุณภาพกำลังคนของประเทศ” โดยผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน/

สถานศึกษาเชิงพื้นที่ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.สุเมธี จันทร์หอม (ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

(2) นายมานพ ชมวิมล (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

เขียนโดย benjawan

วันพุธที่ 19 กันยายน 2018 เวลา 16:43 น. - แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018 เวลา 07:45 น.

นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี

รี เขต 1) (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา กองสูงเนิน (รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นธ์และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) และ (4) นายจุฬา โทรวิชิต (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาช

วศึกษาลพบุรี) โดยมี ดร.เดชา บุญมาสุข (นักวิชาการศึกษานโยบายการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2) เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งผลการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเวทีสัมมนา

ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

และสามารถสร้าง การรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้

เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการระดมความคิดเห็น

และการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ับการพัฒนากิจการศึกษาคือ

้เกิดความสอดคล้องกับทิศทาง

การพัฒนาพื้นที่ในเขตภาคกลาง

จากปัจจุบันสู่อนาคตได้อย่าง

างเป็นรูปธรรมต่อไป

[คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม](#)
